
	MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : มติชน		
Date : 11 ต.ค. 2560	Page : 11	No: 60351917

ปปง.ตั้ง'สราวุธ'นั่งประธานกรรมการ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ต.ตรมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปปง. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 9/2560 ว่า ที่ประชุมมีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการธุรกรรมคนใหม่ ตามที่คณะกรรมการ ปปปง. ได้มีคำสั่งลงวันที่ 15 มกราคม 2559 แต่งตั้งนายอริคม อินทุภูติ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นกรรมการธุรกรรม และต่อมา นายอริคมได้พ้นจากตำแหน่งโดยการลาออกนั้น

"ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 และมาตรา 32/1 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นคณะกรรมการธุรกรรมแทนนายอริคมตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยในที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในวันเดียวกันนี้ มีมติเลือกนายสราวุธเป็นประธานคณะกรรมการธุรกรรม" พ.ต.ตรมย์สิทธิ์กล่าว

		Subject Heading :
Source :	ข่าวสด (ตจว.)	
Date : 11 ต.ค. 2560	Page : 10	No: 60351707

ทดสอบวิทยุภาคที่ปลุกกระแส

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ศาลอาญา อ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การจำเลย ในคดีหมายเลขดำ อ.3158/2560 ที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวัฒนา เมืองสุข อายุ 60 ปี แกนนำพรรคเพื่อไทย เป็นจำเลย ชวนกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใด เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 จากกรณีโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องหมุดคณะราษฎร

คดีนี้อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา จากกรณีเมื่อวันที่ 17 เม.ย.2560 เวลา 18.01 น. นายวัฒนา โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “หมุดที่หายเป็นสมบัติของชาติ” ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด มีทัศนคติไม่ดีและเกลียดชังรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เป็นการปลุกกระแสกลุ่มคนที่มีความคิดเกลียดชังรัฐบาลเผด็จการ

โดยนายวัฒนา พร้อมทีมทนายความ เดินทางมาสอบคำให้การเนื่องจากได้รับการประกันตัวในชั้นฝากขัง ศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังจนเข้าใจและสอบถาม นายวัฒนา ให้การปฏิเสธ ขอดต่อสู้คดี ศาลจึงนัดตรวจหลักฐานทั้ง 2 ฝ่าย ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ภายหลังจากสอบคำให้การเสร็จ นายวัฒนาและทีมทนาย เดินทางกลับทันที

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : แนวหน้า	
Date : 11 ต.ค. 2560 Page : ๑	No :



มรดกภูมิปัญญาไทย : สันต์ชัย ล้อมฉิมพรรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์ พิษุรีย์ ใจก้าวหน้า ผู้พิพากษา
 สมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรรณิกา ปาลสุข ดันบุญเอก อดีตที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
 ศุภร่ำไพ. ชาญทวีพานิชย์ อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
 ประเทศเบลเยียม สุเมณี คุณะเกษม, จักรราช ทิพย์บำรุง ร่วมแถลงข่าวการคัดเลือกต้นแบบธุรกิจ
 ผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาไทยสู่มรดกโลกดีเด่นประจำปี 2560 โดยมี รัฐ ริมธีรกุล คำนวณรับ

Source :

มติชน

Date : 11 ต.ค. 2560

Page : 17

No: 60351921

ให้อค.ชดใช้1.4พันล.ดอก0%

- ปม'ลือกชเลย์'ฝากขายหนังสือ
- ศาลนัดไกล่เกลี่ยคู่กรณี14พ.ย.

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้ำ (อค.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ากรณีบริษัท ลือกชเลย์ จำกัด ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการฝากขายหนังสือเรียนกับองค์การค้ำฯ จำนวน 1,400 ล้านบาท เบื้องต้นจากการหารือ น่าจะตกลงกันได้ และยุติการฟ้อง โดยทางบริษัท ลือกชเลย์เสนอให้องค์การค้ำฯ ผ่อนชำระหนี้จากการฝากขายหนังสือ โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ โดยศาลนัดไกล่เกลี่ยเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

ด้านนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้ำฯ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้ำฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการไกล่เกลี่ยระหว่างบริษัท ลือกชเลย์ กับองค์การค้ำฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม เบื้องต้นบริษัท ลือกชเลย์ ขอให้องค์การค้ำฯ คืนเงินจากการฝากขายหนังสือ จำนวน 1,400 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ มอบหมายให้องค์การค้ำฯ ไปหารือรายละเอียด รวมถึงดูข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดและแนวทางการชำระเสนอ

ให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณา ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. เพื่อนำข้อมูลรายละเอียดและข้อเสนอที่ได้ไปไกล่เกลี่ยกับบริษัท ลือกชเลย์อีกครั้งในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ส่วนจะผ่อนชำระเป็นรายเดือนหรือเป็นงวดอย่างไรนั้น ต้องหารือร่วมกันอีกครั้ง เพราะอาจจะต้องดูความสามารถในการผ่อนชำระขององค์การค้ำฯ ด้วย

"เมื่อเร็วๆ นี้ ผมยังได้หารือกับผู้บริหารธนาคารออมสิน กรณีที่คณะกรรมการ สกสค. มีมติจะไม่รับเงินส่วนต่าง 1% ที่ทางธนาคารออมสินจะคืนให้ครูผ่านทางกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เบื้องต้นทางธนาคารออมสินเห็นด้วยในหลักการ โดยจะเน้นคืน 1% ให้กับผู้ที่มิวินัยทางการเงินดี ส่วนจะคืนในช่องทางใด วิธีการใดนั้น ทางธนาคารออมสินจะไปหาแนวทางและทำรายละเอียดการปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ และนัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานปลัด ศธ. และสำนักงาน สกสค." นายพินิจศักดิ์กล่าว และว่า ส่วนการติดตามเงินคืนจากธนาคารออมสิน ที่หักเงินกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ เพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ที่ค้างชำระเกิน 3 งวดขึ้นไปนั้น อยู่ระหว่างการหารือ และจัดทำข้อตกลงสัญญาความร่วมมือกับธนาคารออมสินใหม่ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป

‘ทักษิณ’ งานเข้า!

ปิดพลั่ววันหมิ่นสถาบัน

กรอง สถานการณ์

ถึ ึ่งกับอยู่นิ่งไม่ไหว ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่นับแต่ถูกยึดอำนาจไปเมื่อ 19 ก.ย.49 และกลายเป็นคนพลัดถิ่นทิ้งบ้านเมืองไปนานนับสิบปี พร้อมกับพ่วงคดีทุจริตซื้อขายที่ดินรัชดาฯ ที่มีโทษจำคุกติดตัวไปด้วย แถมอีกหลายคดีที่ถูกจำหน่ายคดีชั่วคราว

เนื่องจากไม่มีตัวจำเลยมาแสดงในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

มาถึงวันนี้กำลังจะเจอดี ดูริ้วพินคดีโดยไม่จำเป็นต้องมีเจ้าตัวมาปรากฏตัวต่อศาล เมื่อ **วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์** อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ พุดเอาไว้ชัด

“เบื้องต้นอัยการสำนักงานคดีพิเศษก็มีการเตรียมการศึกษาในข้อเท็จจริง และเสนอตั้งคณะทำงานคดีขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาสำนวนทั้งในส่วนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดคดีของนายทักษิณนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่เดิมอยู่แล้ว แต่มีความเกี่ยวพันในหลายเรื่อง และคณะทำงานที่เคยพิจารณาสำนวนอยู่เดิมก็มีการโยกย้ายหรือเกษียณอายุราชการไปแล้ว เราจึงต้องนำเอาข้อมูลมาศึกษาใหม่ทั้งหมดตามขั้นตอน หลังจากนั้นเราก็รวบรวมสำนวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายทั้งหมดส่งอัยการสูงสุดพิจารณาสั่งการต่อไป”

ถัดมาอีกไม่กี่วัน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้แจ้งดำเนินคดี **ทักษิณ ชินวัตร** ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ขณะเดียวกัน เจอมือป่วนเชื่อมโยงให้พาดพิงถึงสถาบัน ร้อนถึงเจ้าตัวต้องชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวทันที

“ผมได้ทราบข่าวเรื่องข้อความจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง โดยมีการกล่าวอ้างถึงชื่อผม ด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง ขอยืนยันว่าไม่เคยรู้จักบุคคลดังกล่าว และไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะล่วงเกินสถาบันฯ เลยแม้แต่น้อย ผมขอประณามในวิธีการดังกล่าว และยืนยันจะเอาเรื่องจนถึงที่สุด ในการที่นำชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้อง ผมขอประกาศให้ทราบไว้ ณ ที่นี้ว่าไม่ว่าใครที่ผมจะรู้จักหรือไม่ก็ตาม หากมีการแอบอ้างหรือพาดพิงถึงตัวผม โดยมีการกล่าวถึงสถาบันเบื้องสูงอีก ผมจะให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีกับทุกคน”

ไม่เท่านั้น ทักษิณ ยังมอบอำนาจให้ พล.ต.อ.วิรุฬห์ พันแสน สมาชิกพรรคเพื่อไทย และทีมทนายความเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด เพื่อทบทวนคำสั่งการสั่งฟ้องขอหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์



Thaksin Shinawatra
@ThaksinLive

ผมได้ทราบข่าวเรื่องข้อความจาบจ้วง
สถาบันเบื้องสูง โดยมีการกล่าวอ้างถึง
ชื่อผม ด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่าง
ยิ่ง (1)



ราชการฯ ในวันที่ 12 ต.ค.นี้

เจอประเด็นการเมืองถาโถมเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง **ทักษิณ ชินวัตร** หลังจากเก็บตัวอยู่นาน ที่สำคัญแต่ละเรื่องล้วนใหญ่โตชนิดคอขาดบาดตาย โดยเฉพาะเรื่องสถาบันที่เชื่อมโยงมาถึงตัวเอง ใครเป็นทักษิณก็จำต้องออกมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หลังมรสุมรุมกระหน่ำไม่หยุดหย่อน ที่สุดต้องออกโรงส่งข้อความมาด้วยตัวเอง พร้อมกับใช้บริการทางกฎหมายเอาผิดต่อผู้ไม่หวังดีอย่างถึงที่สุด

แม้หลายคนจะมองไปอีกทางจากแมสเสจล่าสุด ตามที่ส่งสัญญาณออกมามากๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งส่งเสียงดังๆ เช่นกัน แต่เป็นในบริบทโจมตีกระบวนการยุติธรรมอย่างดุเดือด ทียบยกปรัชญามงแต้สก็เยอร์มาอ้างจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ และอาจจะดูย้อนแย้งกันพอสมควร ทักษิณมักกล่าวอ้างอยู่เสมอกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน ไม่ให้ความเป็นธรรม เลือกปฏิบัติ แต่สุดท้ายพอเริ่มไรท์ที่ฟังก

ก็วกกลับมาที่กระบวนการยุติธรรม ใช้ช่องทางกฎหมายจัดการกับพวกที่กล่าวหาทำให้ตัวเองเสียหาย

ลำพังคดีค้างเก่าที่เตรียมถูกรื้อฟื้นจ่อคิวทั้ง 1.คดีทุจริตปล่อยกู้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) ให้รัฐบาลเมียนมา วงเงิน 4,000 ล้านบาท 2.คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษเลขท้าย 2 และ 3 ตัว (ทวยบนดิน) 3.คดีทุจริตแปลงสัมปทานมือถือ-ดาวเทียมเป็นภาษีสรรพสามิต 4.คดีทุจริตกรณีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ให้บริษัทกฤษตามทานคร

หากมีการรื้อฟื้นคดี คดีถึงที่สิ้นสุดคงได้เจอโทษทางอาญาเพิ่มเติม เจื่อนไซตามรัฐธรรมนูญใหม่ก็ไม่ได้เป็นบวกต่อตัวเอง แต่ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องการเมืองที่พอเคลียร์ข้อครหาทางการเมืองได้ แต่เมื่อเจอประเด็นอ่อนไหวจึงอยู่เฉยไม่ได้ ขอกางปีกปกป้องตัวเอง เคลียร์ภาพลบๆ ไม่ให้พังไปมากกว่านี้